

HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

chậm trễ trong đổi mới hệ thống chính trị. Đây là tinh thần khoa học, thực tiễn và cách mạng của Đảng. Tại Đại hội XIII, Đảng tiếp tục coi quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị là một trong các quan hệ nền tảng giải quyết trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; khẳng định tiếp tục thực hiện phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Để ra nhiệm vụ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy bản chất giai cấp công nhân của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, xây dựng Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh tổng

hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa, con người Việt Nam. Quan điểm này tiếp tục chỉ đạo, soi sáng việc đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị trong thời gian tới của Đảng. Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Phòng nhấn mạnh: Mỗi cán bộ, đảng viên cần cố gắng, nỗ lực, vị trí việc làm và tinh thần thực tiễn của cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện quan điểm của Đảng về đổi mới đồng bộ thể chế kinh tế và thể chế chính trị cho phù hợp. Thường xuyên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, đây chính là việc làm thiết thực thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nói chung, trong đó có quan điểm về đổi mới đồng bộ thể chế kinh tế với thể chế chính trị. Tiếp tục thực hiện tốt



Các học viên dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức.

Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc mở lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2023 là sự cụ thể hóa, thể hiện quyết tâm cao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thực hiện chủ trương, giải pháp về

công tác cán bộ với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, dẫn dắt sự phát triển của mỗi cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của tỉnh.

BAN CHỈ ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

kiến nghị và quyết định xử lý sau thanh tra; xem xét việc lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả thực hiện các kết luận thanh tra, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước của các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh; qua đó chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, giải pháp nhằm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kiến nghị, kết luận thanh tra, Kiểm toán Nhà nước. Đối tượng tra soát gồm: UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính và Thanh tra Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện Tiên Hải và Thanh tra huyện Tiên Hải, UBND huyện Quỳnh Phụ và Thanh tra huyện Quỳnh Phụ. Nội dung giám sát gồm: việc thực hiện các cuộc thanh tra do các cơ quan thanh tra trên địa bàn tỉnh tiến hành trong năm 2022; việc thực hiện các kết luận của Thanh tra Chính phủ, thanh tra bộ, ngành, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với UBND tỉnh năm 2022. Thời điểm giám sát từ ngày 1/1/2022 đến ngày 31/12/2022. Thời gian

giám sát từ ngày 15/9/2023 đến ngày 30/10/2023. Ban Chỉ đạo tỉnh thành lập 2 đoàn giám sát thực hiện nhiệm vụ.

Sau khi các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến, phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh nhấn mạnh: Việc giám sát nhằm mục đích thực hiện kịp thời chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đây cũng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, yêu cầu của Ban Chỉ đạo tỉnh trong năm 2023. Vì vậy, cuộc giám sát phải được tiến hành

nghiêm túc, đúng Quy định số 01-QĐ/BCĐ, ngày 28/7/2023 của Ban Chỉ đạo tỉnh, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Trong đó, tập trung giám sát các cuộc thanh tra đối với lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực và việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đang trong quá trình thực hiện. Việc giám sát cũng phải bảo đảm chính xác, khách quan, công tâm, không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương được giám sát chấp hành nghiêm các hoạt động giám sát

ban hành, chủ động xây dựng báo cáo theo đề cương, và soát lại những nội dung đã được các cơ quan thanh tra, Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra được thực hiện, khắc phục như thế nào và phải có báo cáo đầy đủ với đoàn giám sát. Đoàn giám sát phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên bảo đảm tính linh hoạt, chuyên sâu, tránh chồng chéo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc giám sát. Quá trình giám sát kết hợp nghiên cứu tài liệu và đi thực tế, xem xét từng vấn đề cụ thể, đánh giá kỹ lưỡng các kết luận thanh tra có gì không, vướng mắc, tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo tỉnh.

HỌP THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

(Tiếp theo trang 1)



Các đại biểu dự họp.

xã Bình Định, xã Hồng Tiến, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình; Phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ của ngân sách địa phương đối với phần vốn

vay lại dự án bảo tồn và quản lý hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển khu vực đồng bằng sông Hồng thực hiện tại Thái Bình; Quy định mức học phí và

chính sách hỗ trợ học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm học 2023 - 2024; Quy

định về chính sách hỗ trợ học sinh tỉnh Xây Nhà Bu Ly, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào thuộc diện đào tạo theo chương trình hợp tác với tỉnh Thái Bình; Trình duyệt việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo nghề để tạo việc làm cho người khuyết tật tại Trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật Thái Bình; Chủ trương sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung cho dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ven biển tỉnh Thái Bình; Đề nghị thông qua Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2023, tầm nhìn đến năm 2050.

Cũng tại cuộc họp, Thường trực HĐND tỉnh nghe Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh báo cáo công tác tham mưu, chuẩn bị phục vụ kỳ họp.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư

thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo kết quả thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết của các ban HĐND tỉnh. Đồng chí đề nghị các ban HĐND tỉnh tiếp tục thẩm tra kỹ các tờ trình, dự thảo nghị quyết, dự án nào cấp thiết, đầy đủ hồ sơ pháp lý thì trình kỳ họp, dự án nào chưa đáp ứng yêu cầu thì các sở, ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình kỳ họp tới. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, các ban HĐND tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nội dung một số tờ trình cho phù hợp, sát thực tiễn, bảo đảm đúng quy định của pháp luật trước khi trình kỳ họp. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, hoàn tất mọi khâu chuẩn bị, góp phần tổ chức thành công kỳ họp.

XỬ LÝ NGHIÊM TÀU THUYỀN CHỖ QUÁ TẢI TRỌNG

Thời gian qua, tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) đường thủy tại tỉnh luôn được bảo đảm, không xảy ra tai nạn giao thông (TNGT), tuy nhiên không vì thế mà lực lượng chức năng chủ quan trong công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, đặc biệt là vi phạm về tải trọng của tàu thuyền.

Vi phạm tải trọng là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT và nguy cơ gia tăng TNGT; là tác nhân trực tiếp của các vụ đâm va gây hư hại các công trình giao thông đường thủy, khiến nhiều phương tiện vận tải thủy bị gãy ra tai nạn cho chính mình. Từ khi Nghị định số 139/2021/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực từ cuối năm 2021 với nhiều tình tiết tăng nặng, lực lượng chức năng tích cực tuyên truyền, ý thức người dân cũng dần được nâng lên. Tuy nhiên, vì lợi nhuận, hành vi vi phạm này vẫn còn phổ biến. Ông Đỗ Mạnh Hùng, một chủ tàu chèo cát cho biết: Biết là nguy hiểm khi chở quá tải trọng và đi chuyển đường xa. Lực lượng chức năng cũng đã nhiều lần nhắc nhở, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính nhưng do giá xăng dầu đắt quá, chở ít quá không có lời nên đôi lúc anh em lái tàu vẫn vi phạm.

Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy nói chung, Đội CSGT

đường thủy sông Hồng nói riêng tập trung kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính có nguy cơ dẫn đến TNGT như: điều khiển phương tiện trên đường thủy mà trong cơ thể có nồng độ cồn; phương tiện không có đăng ký, đăng kiểm; người điều khiển phương tiện không có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn; không bảo đảm về thiết bị, dụng cụ an toàn của phương tiện; vận chuyển hành khách quá số người quy định; chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn, quá khổ

giới hạn, tự ý cải tạo, hoán cải phương tiện... Bên cạnh đó còn thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về trật tự ATGT đường thủy, cũng như hướng dẫn cho thuyền trưởng, người điều khiển phương tiện các biện pháp ứng phó, xử lý khi có thiên tai xảy ra.

Anh Nguyễn Văn Sỹ, một chủ tàu chèo cát người Nam Định cho biết: Tàu chúng tôi thường xuyên vận chuyển cát, vật liệu xây dựng trên tuyến sông Hồng, đoạn qua địa phận huyện Vũ Thư, lực lượng CSGT đường thủy Thái

Bình thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở. Chúng tôi nhận thức rõ việc chấp hành nghiêm các quy định về trật tự ATGT đường thủy nói chung, các quy định về chở quá tải trọng nói riêng chính là để bảo vệ an toàn cho bản thân mình và cộng đồng.

Theo báo cáo của Phòng CSGT, Công an tỉnh, từ đầu năm đến nay trên đường thủy, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 551 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính hơn 1,4 tỷ đồng. Trong đó chỉ có 9 trường hợp vi phạm về nồng độ

cồn, 99 trường hợp vi phạm quá tải trọng, còn lại là các vi phạm về giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn...

Trung tá Mai Thanh Nam, Đội trưởng Đội CSGT đường thủy (phụ trách tuyến sông Hồng) cho biết: Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm quá tải đường thủy, lực lượng CSGT đường thủy thuộc Phòng CSGT (Công an tỉnh) sẽ chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tuyên truyền các quy định pháp luật và những nội dung liên quan đến trật tự ATGT đường thủy của tỉnh, Luật Giao thông đường thủy nội địa. Tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra xử lý vi phạm trật tự ATGT đường thủy, tăng cường các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn tiêu cực trong lực lượng thi hành nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát. Để khắc phục những khó khăn, hạn chế trong quá trình tuần tra, kiểm soát, đặc biệt trong việc xử lý các phương tiện thủy nội địa chở quá tải, lực lượng CSGT cũng đề nghị các cấp, ngành liên quan cần tăng cường kiểm soát việc bốc xếp hàng hóa đúng tải trọng ngay từ cảng biển, cảng thủy nội địa.

Hy vọng, với những biện pháp quyết liệt, đồng bộ được triển khai từ các cơ quan, lực lượng chức năng, tình trạng các phương tiện thủy chở quá tải trọng sẽ được hạn chế, ý thức các chủ phương tiện được nâng cao, từ đó bảo đảm an toàn kỹ vận hành phương tiện, bảo đảm bình yên sông nước.

NGUYỄN THỜI



Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy cho người điều khiển phương tiện.

Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Sáng ngày 19/9, đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã tới dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình) và đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại Tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (Quảng trường 14/10).

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn đã dâng hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh với đất nước, dân tộc, với Đảng và nhân dân ta.

Trong anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, các đại biểu nguyện một lòng đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Học tập và noi gương phẩm chất, đạo đức cách mạng trong sáng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh; phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, ra sức thi đua học tập, rèn luyện, lao động sản xuất và công tác; thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

THU HOAI

KIẾN XƯƠNG

Tổng giá trị sản xuất 9 tháng đạt gần 10.000 tỷ đồng

9 tháng đầu năm 2023, tổng giá trị sản xuất của huyện Kiến Xương ước đạt gần 10.000 tỷ đồng, tăng 6,08% so với cùng kỳ, bằng 67,9% kế hoạch năm. Trong đó, sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đạt trên 2.100 tỷ đồng, tăng 2,46%; công nghiệp, xây dựng cơ bản đạt trên 5.200 tỷ đồng, tăng 7,11%; thương mại, dịch vụ đạt gần 2.600 tỷ đồng, tăng 7,13% so với cùng kỳ.

3 tháng cuối năm, huyện Kiến Xương tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các đề án, kế hoạch sản xuất nông nghiệp. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh xây dựng, mở rộng các cụm công nghiệp, thu hút các nhà đầu tư về địa bàn. Năm 2023, huyện phấn đấu tổng giá trị sản xuất tăng 10,50% trở lên so với năm 2022; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 120 triệu USD trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 58 triệu đồng/năm trở lên; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều còn 1,98%.

THU THUY

Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu

Sáng ngày 19/9, đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) của tỉnh do ngành y tế chủ trì kiểm tra tại một số cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Đoàn đã kiểm tra tại hộ sản xuất, kinh doanh giò chả Trần Thị Nụ, xã Vũ Đông (thành phố Thái Bình), Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Thương mại quốc tế Hưng Thịnh, xã Thanh Tân (Kiến Xương). Hộ sản xuất, kinh doanh giò chả Trần Thị Nụ giết mổ lợn, cung cấp thịt cho trường mầm non và bán thịt, giò chả cho người dân trên địa bàn xã. Qua kiểm tra, hộ sản xuất, kinh doanh đã chấp hành các quy định về ATTP; tách biệt khu chăn nuôi với khu vực chế biến, test nhanh hàn trong giò cho kết quả âm tính song do quy mô nhỏ lẻ nên việc đầu tư cơ sở vật chất còn hạn chế, chưa có bể thu gom nước thải, khu phụ trợ còn sơ sài... Tại thời điểm kiểm tra, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Thương mại quốc tế Hưng Thịnh thông báo đang tạm dừng hoạt động.

Trong quá trình kiểm tra, các thành viên đã tuyên truyền, hướng dẫn cơ sở và người sản xuất, kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về ATTP; chú trọng bảo đảm ATTP từ khâu nhập nguyên liệu, sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm; có hợp đồng mua bán nguyên liệu rõ ràng...

HOANG LANH

Ra mắt mô hình "Cổng trường an toàn giao thông"

Sáng ngày 19/9, Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Tiên Hải phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trường THCS Nguyễn Công Trứ, thị trấn Tiên Hải tổ chức ra mắt mô hình "Cổng trường an toàn giao thông" và thành lập tổ tự quản về trật tự an toàn giao thông.

Năm học 2023 - 2024, Trường THCS Nguyễn Công Trứ có 612 học sinh. Cổng chính của Trường tiếp giáp với đường 14 - 10, khu vực này có nhiều cửa hàng dịch vụ kinh doanh, mật độ phương tiện giao thông đông đúc. Vì vậy, vào giờ tan trường học sinh ra về cùng với phụ huynh tập trung trước cổng trường đưa đón học sinh tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao. Việc ra mắt mô hình "Cổng trường an toàn giao thông" và thành lập tổ tự quản về trật tự an toàn giao thông có trách nhiệm tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến giáo viên, học sinh nhà trường và nhân dân quanh khu vực cổng trường; trực tiếp duy trì, bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực cổng trường trong các khung giờ cao điểm, phức tạp về trật tự an toàn giao thông; qua đó xây dựng môi trường giao thông an toàn, đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong học sinh.

MANH THẮNG

Lấy mẫu huyết thanh giám sát tiêm vắc-xin phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi

Để đánh giá hàm lượng kháng thể bảo hộ sau tiêm vắc-xin phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phối hợp với hai đơn vị cung ứng vắc-xin lựa chọn ngẫu nhiên lợn tại các hộ được tiêm phòng để lấy mẫu huyết thanh đánh giá đáp ứng miễn dịch sau tiêm phòng. Mẫu huyết thanh được lấy tại thời điểm sau 28 ngày kể từ ngày tiêm.

Số mẫu huyết thanh được lấy trong đợt này là 20 mẫu trong tổng số 139 mũi vắc-xin phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi tiêm trong đợt 1 tại ba huyện: Thái Thụy, Tiên Hải, Vũ Thư. Đây là cơ sở đánh giá khách quan chất lượng, hiệu quả vắc-xin dùng như kỹ thuật tiêm.

Qua theo dõi, đánh giá của ngành chuyên môn, đến nay đàn lợn tại các hộ được tiêm vắc-xin phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi vẫn đang khỏe mạnh, phát triển bình thường.

NGÂN HUYỀN